
เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

 วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๗ คน เป็นเวลาพอสมควร 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 
 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
  

 (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี) 
       

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) โฆษกกรรมาธิการ (พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ)  
และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (พลตรี โอสถ  ภาวิไล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชมุ 
สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษามีเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาคนไร้บ้านที่องค์กรภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและ

 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนไร้บ้าน ศึกษากรณี : องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
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สนับสนุนให้คนไร้บ้านได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือให้พ่ึงพาตัวเองได้ ซ่ึงปัญหาเกิดจากสาเหตุ 
หลายประการ ทั้งจากการตกงาน รายได้น้อย คนในครอบครัวมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือเด็ก/เยาวชน 
มีปัญหาครอบครัว ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายสูงกระทบต่อครอบครัวยากจน ขาดโอกาสทางสังคม และนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งนี้ ปัญหาจากศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านภาคเอกชน 4 แห่ง 
คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านบางกอกน้อย (สุวิทย์  วัดหนู) ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านพูนสุข 
จังหวัดปทุมธานี ศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (บ้านเต่ือมฝัน) จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน (บ้านโฮมแสนสุข) จังหวัดขอนแก่น พบปัญหาและคณะกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องใน ๗ ด้าน คือ (๑) ด้านการประกอบอาชีพและรายได้ (๒) ด้านระบบฐานข้อมูลกลาง 
(๓) ด้านการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืน ฐาน  (๔) ด้านการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช  
(๕) ด้านการบริการสาธารณสุข (๖) ด้านที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลแหล่งประกอบอาชีพ และ (๗) ด้านกลไก 
การท างานของภาครัฐในพ้ืนที่  นอกจากนี้ ปัญหาจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 แห่ง คือ ศูนย์ คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงในชุมชน ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และศูนย์ คุ้มครอง  
คนไร้ที่ พ่ึงในชุมชนต าบลสมอโคนหรือบ้านพักกลางโองโมงประชารัฐอนุเคราะห์ ต.สมอโคน อ.บ้านตาก 
จ.ตาก พบปัญหาและคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องใน ๔ ด้าน คือ (๑) ด้านความไม่ม่ันคง 
ในที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน (๒) ด้านการขาดแคลนบุคลากร (๓) ด้านอาคารสถานที่ดูแลผู้ป่วย และ (๔) 
ด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณ   

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุ ม 

ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรมอบหมายหน้าที่และอ านาจ
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้การด าเนินงานเก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึงหรือคนไร้บ้านเป็นไป
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เรื่อง การก าหนดกิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ (๒) ควรมีการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบ
ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า กล่าวคือ ต้นน้ า มีการพิจารณาด้านกฎหมายและข้อก าหนด  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน กลางน้ า  มีการก าหนดรูปแบบ  
การด าเนินงานโดยพิจารณาจากสภาพปัญหา ลักษณะปัญหา และขนาดของปัญหา มีการสร้างเครือข่าย 
อปท. และพัฒนาบุคลากร และปลายน้ า มีการเก็บและจ าแนกฐานข้อมูลตามประเภท ปัญหา พ้ืนที่
พ านัก พ้ืนที่ท ากิน ฯลฯ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  ทั้งนี้ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ควรก าหนดวิธีการที่เหมาะสมและบริหารจัดการร่วมกับ 
อปท. ในลักษณะโครงการน าร่อง เม่ือโครงการมีผลสัมฤทธ์ิและ อปท. มีความพร้อมแล้ว จึงถ่ายโอน
อ านาจดังกล่าวเพ่ือให้มีการด าเนินการต่อไป  นอกจากนี้ ควรมีการฝึกอบรมอาชีพหรือสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงอาชีพให้แก่ผู้ไร้ที่พ่ึงด้วย (๓) ควรให้ อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานในพ้ืนที่
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย (๔) ควรมีการพิจารณาใช้สถานศึกษาร้างจากเหตุจ านวน
นักเรียนลดลงหรือยุบเลิกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) มาใช้ในกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนากลุ่มคนไร้ที่พ่ึงหรือไร้บ้าน และ (๕) ควรมี Data Center เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มคนไร้ที่พ่ึงหรือไร้บ้านอย่างเป็นระบบ  
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  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในประเด็น 
การด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เรื่อง การก าหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอ านาจและหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ การด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเฉพาะการก าหนดหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง 
ให้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนและธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น การจัดท าฐานข้อมูล นับตั้งแต ่
ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนด าเนิน
โครงการ “เดินเท้านับยามค่ าคืน” เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับเป็นทางเลือกและทางรอด
ให้แก่คนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้บ้านพร้อมทั้งแสวงหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งตัวอย่างทางเลือก 
และทางรอดด้านการสนับสนุนอาชีพ เช่น สถานการณ์ตรอกโรงหมู ที่มีผู้ใช้แรงงานมารวมตัวกันเพื่อรอ
ให้มีผู้มาจ้างงาน และด้านที่พักอาศัยในโครงการ “ห้องเช่าคนละครึ่ง” เป็นต้น ส าหรับประเด็น
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คณะกรรมาธิการขอรับไว้เพ่ือให้เกิดการจัดการศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ 
คนไร้บ้านตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ   
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) และนักวิเคราะห์
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (นายเกษม  พันธุ์สิน) 
ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มีเนื้อหาในภาพรวม
เกี่ยวกับปัญหาสังคมสูงวยัซึ่งปจัจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาสถานการณ์ปัญหา ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับสังคม 
สูงวัยในมิติต่าง ๆ และแนวทางการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับสังคมสูงวัยที่เหมาะสม โดยปัญหา
สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงและส่งผลกระทบในทุกมิติของสังคมอย่างแยกกันไม่ได้ กล่าวคือ  
(๑) มิติด้านเศรษฐกิจ ว่าด้วยการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน  
และการขยายตัวของภาระในระบบสวัสดิการ (๒) มิติด้านสภาพแวดล้อม ว่าด้วยความปลอดภัย 
ในที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต (๓) มิติด้านสุขภาพ ว่าด้วยภาระโรคในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังสะท้อนสุขภาวะในอนาคต และผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว และ  

 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสานพลังเชิงระบบรับมือสังคมสูงวัย 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว 
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(๔) มิติสังคม ว่าด้วยสภาพครอบครัวแหว่งกลาง วยาคติ (Ageism) ท่ีหมายถึงอคติและการเลือกปฏิบัติ
จากความแตกต่างทางด้านวัยที่มีต่อผู้อื่นและต่อตนเอง  และเทคโนโลยีดิจิทัลกับนิยามของชุมชน  
ซึ่งจากผลกระทบใน ๔ มิติข้างต้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม แนวทางการบูรณาการกับแผนพัฒนาประชากร แนวทาง
การบูรณาการเชิงระบบภาพรวม แนวทางการบูรณาการเชิงระบบด้านเศรษฐกิจ แนวทางการบูรณาการ 
เชิงระบบด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อม แนวทางการบูรณาการเชิงระบบด้านสังคม แนวทางการบูรณาการ
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมิติเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมิติสภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนมิติสุขภาพ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมิติสังคม และกลไกการสานพลังของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  ทั้งนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีกลไกและกระบวนการแนวราบ 
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงาน โดยมีกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกันทั้งสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Interactive Social Learning through Action) อันน าไปสู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาประชากร
ระยะยาวควบคู่ไปกับการสานพลังรับมือสังคมสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีชีวิตชีวา 
ตลอดจนเกิดพลังร่วมของสังคมอย่างแท้จริง  

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรเพ่ิมมิติด้านการเมือง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นทั้งในด้านเทคโนโลยี เงินทุน (Funds)  
และอื่น ๆ (๒) ควรก าหนดงานของผู้สูงอายุที่แตกต่างจากงานปกติ โดยมีแผนงานที่เหมาะสมตามพ้ืนที่ 
และระดับอายุแต่ละช่วง (๓) ควรมีหลักสูตรการอบรมเพื่อสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จ าเป็นต่อการท างาน 
(Reskill) และหลักสูตรการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม (Upskill) โดยไม่มีการกีดกัน
ทางเพศและวัย (๔) ควรปรับบทบาทของสถานศึกษาร้างให้เป็นโรงเรียนส าหรับผู้สูงอายุ (๕) ควรให้
กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสานพลังเชิงระบบรับมือสังคมสูงวัย  
โดยมีการบริหารจัดการสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้มิติทางการศึ กษาเป็นหลักเพ่ือน าไปสู่มิติ 
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ในการนี้ ควรให้มีการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาบุคลากร  
และให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เพ่ือให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (๖) ควรสนับสนุนให้ผู้สูงอายุท างาน 
ตามศักยภาพของตัวเอง (๗) ควรมีการวางแผนระบบสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปัจจุบัน และรองรับสังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในอนาคต ตลอดจนวางแผนเพ่ือดูแลผู้ป่วยสูงอายุในแต่ละระยะ
การเจ็บป่วยด้วย (๘) ควรมีการก าหนดสัดส่วนผู้สูงอายุในสถานประกอบการโดยมีแรงจูงใจด้านภาษีให้แก่
ผู้ประกอบการนั้น (๙) ควรมีการถอดรหัสความสามารถของผู ้ส ูงอายุแต่ละคนเพื่อการท างาน 
ที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงงานของผู้สูงอายุ (๑๐) ควรปรับทัศนคติต่อผู ้สูงอายุ 
โดยไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นผู้พึ่งพาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเข้าใจและให้ก าลังใจเพื่อให้ผู้สูงอายุนั ้น
สามารถพึ่งพาตัวเองได้ (๑๑) ควรน าเรื่องปัจจัยเกื้อกูลและปัจจัยเหนี่ยวรั้งมาพิจารณาเพื่อให้การท างาน
เชิงบูรณาการสามารถเกิดขึ้นได้จริง (๑๒) ควรมีการจัดท าคู่มือการท างานเชิงบูรณาการโดยอาศัย
ตัวอย่างจากการถอดบทเรียนและให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และ (๑๓) ควรมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมสูงวัยในปัจจุบัน 
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  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการเห็นชอบตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพรายชุมชนหรือการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นโดยได้กล่าวรายละเอียดไว้ในรายงานแล้ว   
การเรียนรู้ร่วมกันจากการถอดบทเรียนถือเป็นกลไกและกระบวนการแนวราบท่ีคณะกรรมาธิการ
เสนอแนะเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อนการด าเนินงานสานพลังทั้งในระดับประเทศ ระดับอ าเภอ  
และระดับต าบล การศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านสังคมสูงวัย
เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในศักยภาพของผู้สูงวัยที่พึงมี การศึกษาควรสร้างการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยและมีการ
ใช้ประโยชน์จากสถานศึกษาร้างเพื่อสนับสนุนแก่ผู้สูงวัย อีกทั้งปรับบทบาทของ กศน. ให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงวัยด้วย สนับสนุนให้เกิดการสงเคราะห์ สวัสดิการ รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และเห็นชอบให้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับสังคมสูงวัยทุกมิติตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในปัจจุบัน 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     (ไม่มี) 
 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๕๘ และรายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของกองทุน 
การออมแห่งชาติ ของที่ประชุมวุฒสิภา เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารลุกัษณ ์ 
เรืองสุวรรณ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  
การเงิน และการคลัง ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายลักษณ์  วจนานวัช) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า การเสนอรายงานประจ าปีดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามที่คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติ
ของวุฒิสภาได้ตรวจสอบข้อมลูและพบวา่ยังคงคา้งการเสนอมายังวุฒสิภา ซึ่งงบการเงินทั้งสองปดีังกลา่ว
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วเหน็วา่ แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนนิงานถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยปี ๒๕๕๘ เป็นปีการเงินแรก 
ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทั้งการจัดหาที่ตั้งส านักงาน 
การวางโครงสร้างและจัดจ้างบุคลากร และการเร่งรัดหาสมาชิกกองทุน ท าให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

 ๖.๑ รายงานประจ าปี ๒๕๕๘ และรายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ของกองทุนการออม
แห่งชาติ (ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 



- ๖ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

รายได้  ทั้งนี้ ในการด าเนินงานของกองทุนคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า กองทุนต้องให้ความส าคัญ 
กับการประชาสัมพันธ์หรือการเชิญชวนบุคคลเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกกองทุนให้มากขึ้น โดยด าเนินการ  
ผ่านเครือข่ายของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งต้องก าหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัด  
ในการด าเนินการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินการที่ชัดเจน ส าหรับการหาปร ะโยชน์ 
ของกองทุน ควรพิจารณาถึงสัดส่วนของการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปัจจุบันมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เพ่ือจูงใจบุคคลให้สมัคร 
เป็นสมาชิกมากขึ้น รวมถึงก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนด้วย 

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เหตุใดกองทุน 
จึงมีค่าใช้จ่ายสูงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างบุคลากร ซึ่งส่งผลให้กองทุน 
มคี่าใช้จ่ายสงูกว่ารายได้สะสมมาจนถึงปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกกองทนุ
และผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ดังนั้น กองทุนจะบริหารเงินลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กับ
สมาชิกที่มั่นคงและต่อเนื่อง อันจะเป็นหลักประกันการจ่ายบ านาญและประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก
เมื่อสิ้นสมาชิกภาพได้อย่างไร   

  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ)  
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงภายใต้ระดับความเสี่ยง 
ที่ถูกก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยการบริหารเงินลงทุน 
ของกองทุนได้มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นการบริหารการลงทุนแบบ
แสวงหาผลตอบแทนสูง จึงเป็นหลักประกันได้ว่าสมาชิกจะได้รับเงินบ านาญรายเดือนจากกองทุน 
เมื่ออายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะได้รับเงินคืนทั้งส่วนที่เป็นเงินออมสะสมของสมาชิก และเงินสะสมเพิ่ม
จากรัฐบาล พร้อมผลตอบแทนการลงทุนของเงินทั้งหมด ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสูงขึ้น
เนื่องจากมีการจัดจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นในทุกปี นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกท่ีสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่
จะเป็นค่ารับสมัครสมาชิกและค่าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจ 
การหาสมาชิกของกองทุน  

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปราม
ยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์) 
กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  

 ๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพตดิ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญตัิวิธพิีจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และการต ารวจ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธาน  
อนุกรรมาธิการการต ารวจ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการฟอกเงิน (นายณรงค์  รัตนานุกูล) ได้แถลง
ผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเนื้อหารายงานโดยแบ่งเป็น ๖ ส่วน 
ได้แก่ เหตุผลความเป็นมาของการจัดท ารายงาน แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
สถานการณ์ยาเสพติดในปี ๒๕๖๔ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. การกระท าความผิดของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา รวมถึงข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ต่อรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว แล้วมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้ (๑) ในส่วนที่ ๖ ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
คดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้อ านาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ 
ที่ได้รับมาหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วนได้ โดยไม่ต้องรอ  
ให้มีค าสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินเช่นที่ผ่านมา ส านักงาน ป.ป.ส. ควรพิจารณาเตรียมการเพ่ือรองรับ 
การใช้อ านาจดังกล่าว ได้แก่ ควรก าหนดกรอบในการพิจารณาทรัพย์สินที่มีเหตุสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะยึดหรืออายัดให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการใช้ดุลพินิจหรือกลั่นกรองเบื้ องต้นในการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (๒) ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานของพยานหลักฐาน 
ที่ควรจะมีเบื้องต้นในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของผู้ต้องหา รวมทั้งก าหนดแนวทาง
ในการท าความเข้าใจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพ่ือให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินสอดคล้องกับเงื่อนไข 
ที่กฎหมายก าหนดและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลทั่วไปจนเกินควร (๓) ควรจัดท าระเบียบในการ
เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินดังกล่าวระหว่างที่ยังไม่มคี าสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อก าหนดแนวทาง
ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ยึดทรัพย์สินนั้นมาถือปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน  ทั้งนี้ 
รวมความถึงการคืนทรัพย์สินในกรณีที่เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 
ไม่มีค าสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ยึดมา ด้วย (๔) ควรก าหนดแนวทางในการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. กับหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินให้ชัดเจน ในส่วนของการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีต่อไป เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินการตามกฎหมาย ส านักงาน ป.ป.ส. ควรออกแบบการรายงานให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการใช้อ านาจต่าง ๆ ในส่วนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษาและ
การลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด จากข่าวสารในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาและเกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชน จึงควรประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดมาตรการในการด าเนินการกรณีดังกล่าวนี้ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเกิดปัญหาต่อผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ส าหรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันเป็นช่องทางให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดสามารถ
กระจายยาเสพติดไปสู่กลุ่มผู้เสพมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง Twitter ส านักงาน ป.ป.ส. ควรแสวงหา
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการต ารวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเร่งในการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ  
ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการว่าได้มีการด าเนินการไปมากน้อย
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เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เม่ือที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

เพียงใด และมีเครือข่ายใดไม่ได้ด าเนินการเพราะเหตุใดเพ่ือหาสาเหตุ อุปสรรคปัญหาที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป ควรแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมสรรพากร 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ เพ่ือให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินเก่ียวเนื่องกับการกระท าความผิด  
คดียาเสพติด เช่น บ้าน รถ หรือที่ดิน นั้น มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนวทางในการตรวจสอบ
การกระท าความผิดของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. กรณีตรวจสอบการกระท าความผิดของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการอย่างไร 

  ภายหลังจากที่ คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ ว ประธาน  
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า สถานการณ์การจับกุม 
คดียาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ได้ลดลง  
เม่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของ ป.ป.ส. ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าลดลง กระทบต่อการด าเนินการ
หรือไม่ เห็นควรให้รัฐต้องจริงจังกับปัญหายาเสพติดซ่ึงขณะนี้ มีการระบาดในกลุ่มเด็กเพ่ิมมากขึ้น  
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ควรเร่งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดที่ก าหนดไว้ ปัญหาหนึ่งคือกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติด สถานที่บ าบัด  
ไม่เพียงพอ ผู้เข้าบ าบัดหลังจากออกจากสถานบ าบัดยังคงติดยาเสพติด จนเกิดเป็นปัญหาใน ครอบครัว 
ชุมชน ในส่วนนี้ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้อ านาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือเก่ียวเนื่องกับการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
เป็นกรณีเร่งด่วนได้โดยไม่ต้องรอให้มีค าสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินเช่นที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการปราบปราม 
ดีขึ้นหรือไม่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีหลายแง่มุม ทั้งต้องหาแนวทางป้องกัน การให้ความรู้ สันทนาการ
เพ่ือให้ตระหนัก การปราบปราม ตลอดไปถึงการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูเพ่ือให้กลับเข้าสู่สังคม หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องต้องร่วมมือกัน ควรมีการแสดงภาพรวมการด าเนินการตามแผนต่าง ๆ ที่วางไว้ ภาพรวมของ
ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ความก้าวหน้าในการด าเนินการ ก าหนดเจ้าภาพหลักในเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือดูปัญหายาเสพติดทั้งหมด ส านักงาน ป.ป.ส. ควรเป็นเจ้าภาพหลักในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือดูปัญหา  
ยาเสพติดทั้งหมด จึงควรยกระดับส านักงาน ป.ป.ส. ให้อยู่ภายใต้การก ากับของส านักนายกรัฐมนตรีหรอืไม่ 
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าภาค เห็นว่า 
การด าเนินการระหว่างต ารวจกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ยังมีความล่าช้าเนื่องจากต้องขออนุมัติไปที่ ป.ป.ส. ภาค 
ควรมีเพ่ิมในระดับจังหวัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือไม่  

  รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ในส่วน
ความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและการต ารวจ  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ส านักงานขอรับไปเพ่ือด าเนินการและปรับปรุงการก ากับ
ติดตามของการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในส่วนของการด า เนินการเชิงรุกในการรับแจ้ง
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถแจ้งได้ทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๓๘๖  
เพ่ือเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสยาเสพติด รวมถึงท าหนังสือก าชับไปยังต้นสังกัดของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ท าหนังสือแจ้งเตือนไปยังส านักงาน ป.ป.ส. ภาค ด าเนินการหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ ส าหรับปัญหาแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่นอกประเทศ  



- ๙ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองแล้ว 

ได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการ ป.ป.ส. เดินทาง
ไปขอความร่วมมือจากประเทศต้นทางแหล่งผลิตเพ่ือควบคุมการผลิตและการลักลอบน าเข้าเพ่ือแก้ไข
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถช่วยในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันการผลิตยาเสพติด เช่น ยาบ้ า ได้มีสารตั้งต้นบางตัว
ทดแทนสารที่หายากประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอัดเม็ดยา ส่งผลให้ผลิตได้เป็นจ านวนมาก 
จึงยังพบการแพร่ระบาดอยู่ ภายหลังกฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถด าเนินการยึด  
และอายัดทรัพย์สินที่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามกฎหมายได้มากขึ้น ส าหรับการบ าบัดรกัษาผู้ตดิยาเสพตดิ 
มีการจัดงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด าเนินการโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ด าเนินการเข้าค้นหาผู้ติดยาเสพติด เมื่อพบน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ในส่วนนี้ยังอยู่ในขีดความสามารถ
ของกระทรวงสาธารณสุขจะด าเนนิการได้ ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าในภาพรวมของการด าเนนิการ
ตามแผนต่าง ๆ จะปรากฏในรายงานปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป มีการประสานความร่วมมือ
กับศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) โดยมี 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นประธาน เพ่ือสนับสนุนการค้นหาผู้ติดยาเสพติด ส าหรับข้อเสนอ 
ให้มีส านักงาน ป.ป.ส. ทุกจังหวัด จะขอรับไว้เพ่ือไปศึกษาเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ ในส่วนขั้นตอนการแจ้งเรื่อง 
ไปยังส านักงาน ป.ป.ส. ภาคที่มีความล่าช้า จะขอรับไปปรับปรุงเพ่ือหาแนวทางให้การด าเนินการ 
ได้อย่างรวดเร็วขึ้น  

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ     (ไม่มี) 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา 




